

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนในฐานะมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับประชาชน ทั้งที่บ้านและในชุมชน ให้สามารถเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนอย่างมากของประชาชน อันได้แก่ การเกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ การป้องกันโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์อุทกภัย การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ และศูนย์อพยพ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพโดยรวมจากสถานการณ์ในครั้งนี้ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร น้ำกัดเท้า โรคตาแดง โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก ภาวะซึมเศร้า ปัญหาความเครียด และปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ที่มีผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน จากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภาวะน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและสตรีมีครรภ์ ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง ผู้ป่วยเรื้อรัง รวมถึงประชาชนกลุ่มอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ให้สามารถได้รับการช่วยเหลือและดูแลในสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**

๑. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนในระหว่างสถานการณ์และหลังสถานการณ์น้ำท่วม คลื่นลมแรง
๒. ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม คลื่นลมแรง

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. สามารถส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคฉี่หนู และฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนในระหว่างสถานการณ์และหลังสถานการณ์น้ำท่วม คลื่นลมแรง
๒. สามารถให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม คลื่นลมแรง

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด
<b>วัตถุประสงค์โดยตรง</b>	
ข้อที่ ๑ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนในระหว่างสถานการณ์น้ำท่วม คลื่นลมแรง	<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</b> ๑. ประชาชนไม่เกิดโรคร้อยละ ๗๐ ๒. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ร้อยละ ๘๐
ข้อที่ ๒ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในช่วงหลังสถานการณ์น้ำท่วม คลื่นลมแรง	๑. ประชาชนไม่เกิดโรคร้อยละ ๘๐ ๒. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ร้อยละ ๑๐๐
ข้อที่ ๓ เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม คลื่นลมแรง	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐